



สรุปประเด็นการประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2555
เรื่อง “ปรับระบบราชการไทย...เตรียมพร้อมสู่อาเซียน 2015”
วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2555 เวลา 09.30 – 09.40. น.
ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

คำกล่าวรายงานในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2555
เรื่อง “ปรับระบบราชการไทย...เตรียมพร้อมสู่อาเซียน 2015”

โดย เลขาธิการ ก.พ.ร.

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์)

เรียน ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล)

ในนามของสำนักงาน ก.พ.ร. กระผมขอขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล) เป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2555 เรื่อง “ปรับระบบราชการไทย...เตรียมพร้อมสู่อาเซียน 2015” ในครั้งนี้

การพัฒนากระบวนการได้ดำเนินการอย่างจริงจังนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา ซึ่งในช่วงระยะเวลา 10 ที่ผ่านมานั้น ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐได้ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาการบริหารราชการภายใต้หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จนเป็นที่ยอมรับของประชาชนและได้รับรางวัลในระดับนานาชาติทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการประชาชน การปรับรูปแบบการทำงานเชิงบูรณาการ การบริหารงานแบบยึดพื้นที่ การถ่ายโอนภารกิจของภาครัฐไปยังภาคส่วนอื่น ๆ การพัฒนาระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในวงราชการ การทำให้ระบบราชการมีความเปิดเผยโปร่งใส ตลอดจนแสวงหาแนวทางในการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม รวมถึงการเสริมสร้างสมรรถนะและปรับปรุงขวัญกำลังใจของข้าราชการในการปฏิบัติงาน และเมื่อครั้งการประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2554 ท่านนายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ได้มอบนโยบายในการพัฒนาระบบราชการไว้ว่า ข้าราชการต้องทำงานเชิงรุก และเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ วันนี้ สิ่งที่ต้องเป็นความท้าทายของระบบราชการไทย คือ การปรับตัวเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2015 ซึ่งจะต้องสร้างความร่วมมือในทุก ๆ ด้าน การพัฒนาต่อจากนี้จึงต้องสร้างให้เกิดการบูรณาการและขับเคลื่อนไปพร้อมกันทั้งระบบราชการ คู่ขนานไปกับบทบาทของภาครัฐในการสนับสนุนเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งภาคประชาชน เอกชน และประชาสังคม ให้พัฒนาความสามารถทางการแข่งขันในตลาดการค้าเสรีได้อย่างมีศักยภาพ และเพื่อสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมให้แก่ภาครัฐในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สำนักงาน ก.พ.ร. จึงได้ดำเนินโครงการ “ขับเคลื่อนภาครัฐในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษารายงานของ

ส่วนราชการ และการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งประชาคมอาเซียน เพื่อนำมาวิเคราะห์และกำหนดกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนราชการต่อไป

ในปีนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. จึงได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ปรับระบบราชการไทย...เตรียมพร้อมสู่อาเซียน 2015” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก ตื่นตัว ให้แก่ภาคราชการ ในการปรับเปลี่ยนการทำงาน ให้สามารถขับเคลื่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2015 ได้อย่างมั่นคง และประสบความสำเร็จร่วมกัน

การประชุมสัมมนาในวันนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบไปด้วย หัวหน้าส่วนราชการและจังหวัด กลุ่มผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงและกลุ่มพัฒนาระบบบริหารของส่วนราชการและจังหวัด ข้าราชการ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนรัฐวิสาหกิจและองค์กรอิสระ สื่อมวลชน ตลอดจนภาคเอกชนและภาคประชาชน จำนวนประมาณ 1,200 คน

การประชุมสัมมนาจะเริ่มต้นด้วยการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ปรับระบบราชการไทย...เตรียมพร้อมสู่อาเซียน 2015” โดยท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล) เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาสามารถนำไปพัฒนาระบบการบริหารในหน่วยงานของตนเพื่อรองรับต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หลังจากนั้นจะเป็นการเสวนา โดยผู้แทนทั้งจากภาคราชการ ภาคเอกชน ซึ่งจะเริ่มต้นด้วยการเสวนาเรื่อง “ระบบราชการไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกิจกรรมที่ภาคส่วนต่าง ๆ ได้ดำเนินการแล้ว และที่กำลังจะผลักดันต่อไป

สำหรับช่วงบ่ายจะเป็นการเสวนาเรื่อง “การพัฒนาองค์การเพื่อรองรับอาเซียน” เพื่อให้ได้แนวคิดว่าส่วนราชการจำเป็นจะต้องพัฒนาในด้านใดบ้าง อันจะก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีศักยภาพ

ในการนี้ ขอขอบคุณหน่วยงานที่ให้เกียรติมาจัดนิทรรศการนำเสนอการดำเนินการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนบริเวณภายนอกห้องประชุม ประกอบด้วย กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.พ.ร. ก็ได้ดำเนินนิทรรศการสาธิตการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) และโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) มานำเสนอด้วย

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ในนามของผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทุกท่าน ขอเรียนเชิญรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล) บรรยายพิเศษ เรื่อง “ปรับระบบราชการไทย...เตรียมพร้อมสู่อาเซียน 2015” ด้วย และขอขอบคุณยิ่ง
